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รวมข่าว กกต.   
    

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 14 ตลุาคม 2565 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ยังไร้คำร้อง สอบทำผิดกฎเหล็ก 180-ชี้ นักการเมือง ร่วมมือ

ปฏิบัติตาม กม.อย่างดี 
1 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ‘จุรินทร์’ออนทัวร์ชุมพร!มั่นใจปักธงคว้าชัยยกจังหวัด 14-15 ต.ค.นี้ 2 
2 ไทยรัฐออนไลน์ “สุทิน” โว “อิ๊งค์-เศรษฐา” เป็นนายกฯ ได้ทั้งคู่ ชี้ สร้างโอกาสแลนด์

สไลด์ 
3 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' ฝันหาก 'อุ๊งอิ๊ง' ได้เป็นนายกฯ จะล้อมรอบด้วยรัฐมนตรีที่มาก
ประสบการณ ์

4 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘สุทิน’ ยัน ‘เศรษฐา-อุ๊งอ๊ิง’ เหมาะนั่งแคนดิเดตนายกฯ มั่นใจเพ่ือไทย
ชนะแลนด์สไลด์ 

5 

5 มติชนออนไลน์ สร้างอนาคตไทย ลุยตลิ่งชัน นำปัญหาในพื้นที่ปรับเป็นนโยบายพรรค 
แก้ไขปัญหายั่งยืน 

6 

6 แนวหน้าออนไลน์ โน้ตหลบไป!‘นิพิฎฐ์’ยันป้าตุ้ยพึมพัมสั่งแล้วให้เลือกพรรค‘ควนขนุน’ 7 
7 สำนักข่าว INN 

ออนไลน์ 
“อนุชา” ดูเดี่ยว 13 แล้วชี้มีวิจารณ์เกินเลยไม่เหมาะสม 9 

8 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "มาดามฮาย" เปิดตัวโฉมใหม่ พรรคเพื่อชาติ บ่ายนี้ ชูลดเหลื่อมล้ำ  
เพ่ือชาตินี้ 

10 

9 สำนักข่าวไทยออนไลน์ เพื ่อไทยรำลึก 14 ตุลา 49 ปี วีรชนมอบแนวคิดประชาธิปไตยถึง     
คนรุ่นนี้ 

12 

10 มติชนออนไลน์ ปชป. 4 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.13 เขต มั่นใจได้ 
สส.เพ่ิม 

13 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ภาพ ”สดใส” แพทองธาร ชินวัตร ณ เบื้องหน้า ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
14 

2 มติชนออนไลน์ แคนดิเดตนายกฯ-กับสเปกในฝัน เก่งบริหารจัดการ-แก้ ศก. 16 
3 ไทยรัฐออนไลน์ นายกฯ ป้ายแดง 21 
4 ไทยรัฐออนไลน์ มีกระสุนหมด-หมดกระแส 23 
5 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : ดรักวอร์ 26 
6 มติชนออนไลน์ รำลึกตุลาประชาธิปไตย : สุรชาติ บำรุงสุข 28 
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กกต.       
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วันที ่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั ้ง  เข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ในการพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 
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รู้
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วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องใน    
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 
2565 โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ติดตาม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย    
ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตัง้ 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  
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วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นางสาวสุรณี ผลทวี   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพิ ธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ในการพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 
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ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 – 15:47 น. 

กกต.ยังไร้คำร้อง สอบทำผิดกฎเหล็ก 180-ชี้ นักการเมือง ร่วมมือปฏิบัติตาม กม.อย่างดี 

 
กกต.ยังไร้คำร้อง สอบทำผิดกฎเหล็ก 180-ชี้ นักการเมือง ร่วมมือปฏิบัติตามกม.อย่างดี 

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า จากกรณีที่ กกต.ออกประกาศระเบียบ กกต.ว่าด้วย
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
นักการเมืองและพรรคการเมือง ในช่วง 180 วันก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่ผ่าน
มานั้น ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆ ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด รวมทั้งไม่พบ
การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี ส.ส. หรือว่าที่ผู ้สมัคร ส.ส.รายใดว่าได้กระทำผิดระเบี ยบฯเข้ามายัง
สำนักงาน กกต. 

“ส่วนหนึ่งเชื่อว่าที่ยังไม่มีการร้องเรียนอาจเป็นเพราะยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือมีผู้สมัคร ส.ส.อย่างเป็นทางการ แต่อาจมี
การเก็บพยานหลักฐานไว้ก่อน หากเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งและบุคคลนั้นลงสมัคร ส.ส.อาจนำประเด็นเหล่านี้มายื่น
ร้องเรียนต่อ กกต.ภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) ทั้ง 77 จังหวัด  
ได้ชี ้แจงให้นักการเมือง พรรคการเมืองได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว ทำให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      
แม้ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัยก็ตาม” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3616523 
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วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 15.24 น. 

‘จุรินทร์’ออนทัวร์ชุมพร!มั่นใจปักธงคว้าชัยยกจังหวัด14-15ต.ค.นี้ 

 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 14-15 
ต.ค. นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประช าธิปัตย์ เตรียมนำ    
จุรินทร์ออนทัวร์ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีภารกิจที่สำคัญคือการเปิดตัวผู้สมัครส.ส. ชุมพร ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย 
เขต 1 นายอิสรพงษ์ มากอำไพ ที่คว้าชัยในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในการเลือกตั้งซ่อมล่าสุด ทำให้ได้เป็น ส.ส.
สมัยแรก เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร 3 สมัย และเขต 3 นายมีศักดิ์ ภักดีคง 

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่า ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคใน 2 เขต เป็นผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ใน
รัฐบาลปัจจุบัน ทำพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็ง จึงมั่นใจ
ว่าจะสามารถรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้ ส่วนเขต3 แม้จะเป็นว่าที่ผู้สมัครคนใหม่ แต่พรรคก็สรรหาผู้ที่มีศักยภาพเพื่อมารับใช้   
พี่น้องประชาชน ดังนั้นจึงมั่นใจได้เช่นกันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถคว้าชัยชนะได้ยกทีมครบทั้ง 3 เขต ของ
จังหวัดชุมพร 

“จากความแข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ หัวหน้าพรรคและการขับเคลื่อนนโยบาย    
ต่าง ๆ ตามที่ได้หาเสียงไว้ โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นที ่ชื ่นชอบของพี่น้องเกษตรกร และ          
การติดตามแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์คัมแบ็ค คว้าชัยชนะ และมีจำนวน 
ส.ส.เพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างแน่นอน” นางดรุณวรรณ กล่าว 

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในภารกิจออนทัวร์ของนายจุรินทร์ จะเป็นประธานกิจกรรม 
พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@ชุมพร ซึ่งจะเป็นการลงนามซื้อขายมังคุด และพบปะเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มังคุดคุณภาพวังใหม่ พร้อมกับติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ และเป็นประธานมอบเช็คชำระหนี้ และ   
มอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งจะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่ตลาดสด
หลายแห่งในจังหวัดชุมพรต่อไป 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/686278 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
13 ต.ค. 2565 18:55 น. 

“สุทิน” โว “อิ๊งค์-เศรษฐา” เป็นนายกฯ ได้ทั้งคู่ ชี้ สร้างโอกาสแลนด์สไลด์ 

 
สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยัน “อิ๊งค์-เศรษฐา” เป็นนายกฯได้ทั้งคู่ โวเหมาะสม สร้างโอกาสจะได้แลนด์สไลด์ 
ย้อน ทำไมไม่คิด “ธรรมนัส” จะกลับ พปชร.ไปช่วย “บิ๊กป้อม” แทนซบเพ่ือไทย  

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกระแสข่าว นายเ ศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ และ     
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพ่ือไทย ที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพ่ือไทย ว่า บุคคลทั้งคู่ถือว่า 
มีคุณสมบัติเหมาะสม มีจุดแข็งทั้งคู่ อย่างนายเศรษฐา ก็เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
เศรษฐกิจ ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ก็เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลต่างๆ มาแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ ที่สำคัญมีฐานคะแนนนิยมสูงมากในขณะนี้ ดังนั้นคู่นี้ใครก็ได้เป็นนายกฯ ได้หมด เชื่อว่า จะสร้างโอกาสให้
พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ ได้อย่างแน่นอน และส่งผลให้เราชนะเลื อกตั้ง ได้เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงแน่ๆ และหาก         
น.ส.แพทองธาร ได้เป็นนายกฯ แม้จะอายุไม่มาก แต่ก็จะได้ ครม.ที่ล้อมรอบไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ช่วยเติมเต็ม
การทำงานได้ จะแตกต่างจาก 8 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง 

นายสุทิน กล่าวถึงกระแสข่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ที่จะย้ายมาสังกัด
พรรคเพื่อไทย ว่า ทำไมเราไม่คิดกลับไปว่า ร.อ.ธรรมนัส จะย้ายกลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลับไปช่วย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.กอบกู้พรรคขึ้นมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้ ส.ส.ก็ ย้าย
ออกไปอยู่พรรคอื่นมากพอสมควร อย่าลืมว่า ทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2526245 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
13 ตุลาคม 2565 เวลา 18:28 น. 

‘สุทิน’ ฝันหาก ‘อุ๊งอิ๊ง’ ได้เป็นนายกฯ จะล้อมรอบด้วยรัฐมนตรีที่มากประสบการณ์ 

 
13 ต.ค.2565 - นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนาย
เศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่มีชื่อเป็นแคนดิ เดตนายกฯ ของ
พรรคเพื่อไทยว่า บุคคลทั้งคู่ถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีจุดแข็งทั้งคู่ นายเศรษฐา เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็น
นักบริหารที่ประเทศต้องเพราะมีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ก็เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถ
นำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลต่างๆ มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ ที่สำคัญมีฐานคะแนนนิยมสูงมากในขณะนี้ ดังนั้น       
คู่นี้ใครก็ได้เป็นนายกฯ ได้หมด เชื่อว่าจะสร้างโอกาสให้พรรคแลนด์สไลด์ได้อย่างแน่นอน ส่งผลให้เราชนะเลือกตั้ง       
ได้เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงแน่ๆ 

“หาก น.ส.แพทองธารได้เป็นนายกฯ แม้จะอายุไม่มาก แต่ก็จะได้ ครม.ที่ล้อมรอบไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ช่วย
เติมเต็มการทำงานได้ จะแตกต่างจาก 8 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง” นายสุทิน กล่าว 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/242143/ 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
13 ตุลาคม 2565 18:58 น. 

‘สุทิน’ ยัน ‘เศรษฐา-อุ๊งอิ๊ง’ เหมาะนั่งแคนดิเดตนายกฯ มั่นใจเพ่ือไทยชนะแลนด์สไลด์ 

 
เมื ่อวันที ่ 13 ต.ค. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื ่อไทย (พท.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกระแสข่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจชื่อดัง 
และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพ่ือไทย มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค พท. ว่า บุคคลทั้งคู่ถือว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม มีจุดแข็งทั้งคู่อย่าง นายเศรษฐา เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็นนักบริหารที่ประเทศต้องการ 
เพราะมีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ 

ขณะที่ น.ส.แพทองธาร เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลต่างๆ มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้          
ที่สำคัญมีฐานคะแนนนิยมสูงมากในขณะนี้ ดังนั้นคู่นี้ใครก็ได้เป็นนายกฯ ได้หมด เชื่อว่าจะสร้างโอกาสให้พรรค พท.
แลนด์สไลด์ ได้อย่างแน่นอนและส่งผลให้พรรค พท. ชนะเลือกตั้ง ได้เป็นรัฐบาลที่แข็งแรง หาก น.ส.แพทองธารได้เป็น
นายกฯ แม้จะอายุไม่มาก แต่จะได้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ล้อมรอบไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ช่วยเติมเต็มการ
ทำงานแตกต่างจาก 8 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง 

นายสุทิน กล่าวถึงกระแสข่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ที่จะย้ายมา
สังกัดพรรค พท. ว่า ทำไมเราไม่คิดกลับไปว่า ร.อ.ธรรมนัส จะย้ายกลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ช่วย       
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. กอบกู้พรรคขึ้นมาอีกครั้ง เพราะตอนนี้ ส.ส.ย้าย
ออกไปอยู่พรรคอื่นมากพอสมควร อย่าลืมว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/1576456/ 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 – 19:21 น. 

สร้างอนาคตไทย ลุยตลิ่งชัน นำปัญหาในพ้ืนที่ปรับเป็นนโยบายพรรค แก้ไขปัญหาย่ังยืน 

 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ประธานภาคกรุงเทพฯ , นายสันติ     
กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรค, ทันตแพทย์กันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้ประสานงานพรรค เขตตลิ่งชัน และทีมงานพรรค ลงพ้ืนที่
พบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

ทันตแพทย์กันตพงศ์กล่าวว่า ตนเกิดและโตที่ตลิ่งชัน มีความตั้งใจจะพัฒนาตลิ่งชันให้เป็น Canal Town วิถีชีวิต       
ริมคลองที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์ การพัฒนาให้มีการท่องเที่ยวระบบนิเวศเชิงคลองจะยกระดับเศรษฐกิจและสามารถนำเม็ด
เงินเข้ามาในพ้ืนที่ทั้งจากคนไทยและต่างชาติ ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยมีเม็ดเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น 

“ทุกวันนี้ผู้คนมีความลำบาก มีทั้งผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก คนชรา ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ทำมาหากินลำบาก แล้วคนเหล่านี้    
จะอยู่กันได้อย่างไร มองว่าการสร้างฐานรากที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาส ให้การศึกษา จะทำให้ชีวิตเขาเติบโต   
ไปในสายอาชีพที่มีอาชีพมั่นคง และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป” ทันตแพทย์กันตพงศ์กล่าว 

จากนั้นคณะได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว และลงเรือชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่สองฝั่งคลองในเขต
ตลิ่งชัน และขึ้นที่ท่าวัดเกาะ สักการะหลวงพ่อดำ พบปะประชาชนชุมชนวัดเกาะ เยี่ยมชมโครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนวัดเกาะ 

นายสันติกล่าวว่า หลังจากได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาในแต่ละเขต พรรคจะนำมาพิจารณาเพื่อจัดทำเป็น
นโยบายพรรคต่อไป นโยบายพรรคควรเริ่มมาจากปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้
ถูกจุดและยั่งยืน 

นายสุรนันทน์กล่าวว่า การลงพื้นมาหลายๆ เขต ปัญหาหลักในปัจจุบันคือปัญหาปากท้องที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและโรคระบาดมาเป็นเวลานาน คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง พรรคสร้างอนาคตไทยมั่นใจว่า
ชุดความคิดใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆ รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถจะต้องแก้ไขปัญหาที่หมักหมม
และเรื้อรังให้ประเทศได้อย่างแน่นอน 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3617005 
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วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 08.49 น. 

โน้ตหลบไป!‘นิพิฎฐ์’ยันป้าตุ้ยพึมพำสั่งแล้วให้เลือกพรรค‘ควนขนุน’ 

 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุ
เนื้อหาว่า ป้าตุ้ย 

-เวลาเราอายุมากขึ้น เราจะรู้สึกว่า เราพลัดพรากจากคนที่เรารักมากขึ้น แต่ความจริงไม่ใช่หรอก เป็นเพราะเมื่ออายุของ
เรามากขึ้น คนที่เรารู้จักก็อายุมากขึ้นด้วย เมื่ออายุมากขึ้นก็เริ่มจากไป เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยง เมื่อมันแตกสลายจาก
ไปเราจึงเป็นทุกข์ ตามหลักศาสนาที่ว่า”สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์” 

-ผมรู้จัก”ป้าตุ้ย” คนอ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ท่านเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดควนขนุน ผมปราศรัย
ที่ไหนในอ.ควนขนุน ท่านเป็นทิ้งข้าว ทิ้งของ ไปฟังผมปราศรัย นำมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองมาคล้องคอ พร้อมกับแถม
ด้วยการหอมแก้ม เสื้อแจ็กเก็ตสีขาวของผมเปื้อนสีเหลืองของดอกดาวเรืองไปหลายตัวแล้ว หน้าผมก็เสียความบริสุทธิ์
ให้กับน้ำหมากของป้าตุ้ยไปหลายครั้ง 

-เมื่อ 2 -3 เดือนที่แล้วป้าตุ้ยหิ้วปิ่นโตกลับจากวัดสุวรรณวิชัย แล้วล้มลงหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาควนขนุน สะโพกแตก 
เดินไม่ได้ นอนอยู่ 2 เดือน ร่างกายทรุดโทรมลงตามลำดับ 

-เมื่อวาน สท.บ่าว สมาชิกสภาเทศบาลโทรมาบอกว่าป้าตุ้ยไม่สบาย ผมรีบออกจากบ้านไปเยี่ยมทันที ลูกหลานเฝ้าอยู่
เต็ม สติท่านเริ่มหลงๆลืมๆแล้ว ผมเข้าไปเรียก ท่านลืมตาขึ้น ผมถามว่าจำผมได้ไหม ท่านตอบว่า จำได้ จำเสียงได้ พร้อม
ทั้งเรียกชื่อของผม และเอามือผมไปแนบอก พูดว่า อย่าเพ่ิงไปนะ ผมบอกว่า ยังไม่ไปหรอก เราคุยกันก่อน 

-ท่านหลับตา แล้วพึมพำว่า “ให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์” ลูกหลานหัวเราะขึ้นพร้อมกัน ผมพูดว่า ป้าสั่งเสียอย่างนี้ผม
เสียคะแนนหมดเลย ผมไม่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้ว ผมมาตั้งพรรคใหม่แล้ว หลานสาวเอารูปถ่าย ที่ป้าเคยถ่ายกับคุณ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาให้ป้าดู ป้าลืมตาขึ้นมอง แล้วพูดว่า ให้เลือกอภิสิทธิ์ ผมก็กระซิบว่า อภิสิทธิ์ก็ไม่อยู่ประชาธิปัตย์
แล้ว ท่านนิ่งไปนานแล้วพูดใหม่ว่า ให้เลือก “พรรคควนขนุน” ผมบอกว่า นี่แหละใช่!!ผมอยู่พรรคนี้แหละ ลูกหลาน
หัวเราะ ป้าหลับตาลง ผมพูดกับลูกๆหลานๆของป้าตุ้ยว่า พรุ่งนี้สงสัยต้องไปเปลี่ยนชื่อพรรค เป็น “พรรคควนขนุน” 
แล้ว 
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-กลับมาถึงบ้านไม่นาน มีคนจากอำเภอกงหรา จ.พัทลุง โทรมาบอกว่า พ่อไม่สบาย นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลาย
เดือนแล้ว “พ่ออยากคุยกับคุณนิพิฏฐ์” ผมรับสายมาคุย ก็รู้ด้วยสัญชาติญาณว่า ความพลัดพรากกำลังจะเกิดขึ้นต่อหน้า
ผมอีกแล้ว เอาเถอะ สิ่งไหนตอบแทนได้ ผมจะตอบแทน ขอให้เราจากกันด้วยดี คุยกัน จับมือกัน มองตากันอีกครั้ง แล้ว
ลาจากกัน ผมรู้ว่าท่านจากไปด้วยความสุข แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผมเจ็บปวด.. 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/686401 
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14 ตุลาคม 2022 – 10:52 

“อนุชา” ดูเดี่ยว 13 แล้วชี้มีวิจารณ์เกินเลยไม่เหมาะสม 

 
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปรากฏการณ์การวิพากษ์วิจารยณ์การทำงานของ
นายกรัฐมนตรี ในเดี่ยว 13 ว่า เป็นธรรมดาในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองที่มีความเห็นไม่ตรงกันเสมอ 

นี่คือระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาของสังคม 

ส่วนรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ นายอนุชา ระบุว่า หากเป็นคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาไม่ประกอบด้วยอคติ 
เอาสนุกอย่างเดียว ก็คิดว่าไม่มีปัญหา แต่หากคำวิจารณ์นั้น ประกอบด้วยอคติ และใส่เจตคติบางอย่าง 

ก็ทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลนย่อมเป็นไปได้ เพราะเป็นศิลปิน ที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเซเลบและสังคมติ ดตามให้
ความสนใจ โดยเรื่องนี้ส่วนมากศิลปินจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพราะเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
ก็ต้องไปพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไร แต่สิ่งที่ตนกล่าวไป ทุกคนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ เป็นเรื่องของประชาธิปไตย 

ส่วนกรณีที่โน้ต อุดม มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเดี่ยว 13 มีเจตนาบริสุทธิ์หรือติดตลกอย่างที่ว่า หรือไม่ นายอนุชา ระบุว่า 
มีหลายส่วนที่ตนคิดว่าไม่เหมาะสม ในฐานะที่เรามีรัฐบาล มีผู้นำ บางอย่างคิดว่าก็เกินเลยไปบ้าง 

ส่วนจะมีการดำเนินคดีหรือให้ฝ่ายกฎหมายติดตามหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้ตนเองไม่ทร าบ และไม่ทราบว่า 
นายกรัฐมนตรี ได้มีการดูเดี่ยว 13 หรือยัง แต่ส่วนตัวได้มีการดูคร่าวๆ นิดหน่อย และเห็นในของส่วนกระแสวิเคราะห์
ของสังคมท่ีแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นกระแสวิจารณ์ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก็เป็นเรื่องธรรมดา 

เมื่อถามว่าได้ดูแล้วรู้สึกขัดหูหรือไม่ นายอนุชา ขอไม่ลงในรายละเอียด ส่วนที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีใน
ลักษณะเสียดสีคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ นายอนุชา ระบุว่า “เม่ือเป็นศิลปินตนบอกแล้ว เมื่อก่อนก็ไม่มีใครเขามาทำแบบนี้
เพราะศิลปินเป็นผู้ที ่สามารถ ทำให้สังคมคิดเห็นในมุมมองไปได้หลายอย่าง เพราะศิลปินเป็นผู้ที ่มีชื ่อเสียงที่ต้อง
ระมัดระวัง” 

เมื่อถามว่าโน้ต อุดม ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายรัฐบาล ตั้งแต่สมัยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี นั้น นาย
อนุชา กล่าวว่า ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกัน ตนว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในระบบธรรมดา ทุกคนก็เห็นได้ว่าต่าง กันหรือไม่ 
ต่างกันอย่างไร หากเปิดใจเป็นธรรมเราก็จะเห็น สื่อก็เห็นว่า การวิจารณ์อาจมีความแตกต่างกันบ้าง หากจะบอกว่า
เหมือน คงไม่ใช่ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_429082/ 

9

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_429082/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
14 ต.ค. 2565 เวลา 9:32 น. 

“มาดามฮาย” เปิดตัวโฉมใหม่ พรรคเพ่ือชาติ บ่ายน้ี ชูลดเหลื่อมล้ำเพื่อชาตินี้ 

 
“มาดามฮาย”เปิดนโยบาย“พรรคเพื่อชาติ”บ่ายวันนี้ หลัง”รีแบรนด์”สู้เลือกตั้ง แจงเหตุแถลงนโยบายพรรค 14 ต.ค.
เพราะเป็นสัญลักษณข์องการต่อสู้รูปแบบหนึ่ง ชูนโยบายลดเหลื่อมล้ำ เพื่อชาติ(นี้) ไม่ใช่ชาติหน้า 

น.ส. ปวิศรัฐฐ์  ติยะไพรัช หรือ “ฮาย” หัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนไหม่ ลูกสาว “ยงยุทธ ติยะไพรัช ” อดีตประธาน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ให้สัมภาษณ์ หลังประกาศรีแบรนด์พรรคเพื่อชาติ ว่า พรรคเพื่อชาติ เตรียมแถลงนโยบาย
พรรค เวลา 13 .00 น.วันนี้ ( 14 ต.ค.65) ที่หอประชุมธรรมศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เหตุที่เลือกเปิดตัววันนี้
เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางการเมือง เป็นสัญลักษณข์องการต่อสู้รูปแบบหนึ่ง ที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนและประเทศชาติ  

น.ส. ปวิศรัฐฐ์   กล่าวว่า นโยบายพรรคจะมองเรื่องความยั่งยืนของเศรษฐกิจต้องเริ่มจากคนก่อน  คนก็ต้องเริ่มจาก
การศึกษาที่มีคุณภาพ เริ่มจากเด็ก ตั้งแต่ปฐมวัย  จนถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้ครบวงจร รวมทั้งคนที่มองว่า
ตกขอบ ต้องเรียน กศน สายอาชีวะ ที่ไม่เรียนในสายสามัญ อยากรวมทุกคนให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการอาศันอยู่ใน
ประเทศนี้ 

สำหรับจุดแข็งของพรรคเพื่อชาติ คือนโยบายที่จะตรงใจโดนใจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่เราจะทำให้
ประเทศยั่งยืนในรูปแบบใหม่  ในเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา 

น.ส.ปวิศรัฐฐ์ กล่าวถึงทีมเศรษฐกิจพรรคว่า ไม่เน้นว่าคนที่มีประสบการณ์ในสายงานเศรษฐกิจ ไม่ว่านักวิชาการที่ศึกษา
เรื่องเศรษฐกิจโดยตรง และนักธุรกิจที่บริหารงานประสบความสำเร็จ เป็นทีมเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่  และผสมผสานกับผู้มี
ประสบการณ ์

ส่วนจุดเด่นของตนเอง  มองข้ามเรื่องเพศและเรื่องวัยมานานแล้ว เพราะมาจากหลากหลายสาย ไม่ว่าเรื่องกฎหมาย  
เรื่องธุรกิจ สายบริหารจากการเป็นผู้นำองค์กร มองว่าเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากจะนำมาใช้ในการบริหาร
ประเทศและเปลี่ยนวัฒนธรรมของพรรคการเมืองไทยด้วย คือจุดเด่น และเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้  เราไม่เปลี่ยนประเทศใน
ระยะสั้นๆ แต่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระดับโครงสร้างของสังคม  
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ขณะที่การรีแบนด์พรรคเพื่อชาติ จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งหมดของพรรคเพื่อชาติโดยสิ้นเชิงไม่ว่า โลโก้ สี ที่เป็นภาพ
ภายนอก ภายในเป็นเรื่องวัฒนธรรมของการเมืองไทย เราเห็นปัญหานี้มานาน รวมทั้งนโยบายพรรคจะเป็นจุดแข็งของ
พรรค พร้อมย้ำไม่มีการรวมรวมกับพรรคการเมืองใดแน่นอน 

“ตอบได้เลยจะไม่มีการรวมพรรค ก่อนหน้านี้เคยมีความคิดที่จะรวมมาก่อน ช่วงที่มาเป็นหัวหน้าพรรค ก็บอกเลยว่าเรา
จะเป็นตัวจริง เราจะเป็นตัวของตัวเอง สร้างแบรนด์ของเราเอง และสร้างจุดยืนของเราเอง การที่จะควบรวมไม่มีทาง
เป็นไปได้เลย “และว่า  

น.ส.ปวิศรัฐฐ์ กล่าวว่า เราไม่กลัวพรรคการเมืองที่ชูคนรุ่นใหม่ เพราะเรามีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน และแข็งแรง 
เราสู้กับใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องสู้กับคนรุ่นใหม่ การที่จะเป็นตัวจริงในสนามเลือกตั้ง เราต้องสู้ได้กับทุกคน สู้เพื่อแย่งชิง
พ้ืนที่ในใจของคนไทย 

ด้านน.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงการจัดงาน เปิดตัวพรรคเพื่อชาติโฉมใหม่  
“เพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า” ว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศให้เห็นว่าพรรคเพื่อชาติได้ปรับโฉมใหม่ 
เป็นการรีแบรนด์พรรคครั้งสำคัญ ตามท่ี น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคคนใหม่พูดว่าพรรคเพ่ือชาติ จะเป็นพรรค
ตัวจริงไม่ใช่พรรคสำรองของพรรคการเมืองใด 

ทั้งนี้ ในวันนี้  พรรคเพ่ือชาติจะเปิดตัวผู้บริหารของพรรคชุดใหม่ รวมถึงทีมนโยบายด้านต่างๆของพรรคในคราวเดียวกัน 
เช่นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมที่มีอยู่สูงโดยเราจะยึดแนว
ทางการทำงาน “เพ่ือชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า” อยากให้ประชาชนติดตามให้ได้เห็นแนวทางของพรรคเพ่ือชาติในการ
ทำงานว่าเราเป็นพรรคตัวจริงไม่ใช่ตัวสำรองของใคร 

น.ส.ปวิศรัฐฐ์ หรือเล่นว่า “ฮาย” หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ คนใหม่ ในวงการฟุตบอลไทยลีกเรียกว่า “แม่เลี ้ยงฮาย” 
ปัจจุบันอายุ 31 ปี จบการศึกษาระดับมัธยม ที่เตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อที่
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (The London School of Economics and Political Science) 

 ปี 2562 เป็นประธานสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก 2019 

ส่วนฐานเสียงพรรคเพื่อชาตินอกจากทางเหนือ เราตั้งใจจะชิงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้ง กทม.  เราไม่มองว่าเราจะเป็น
พรรคท้องถิ่น ไม่โฟกัสเฉพาะภาคเหนือ   

“เราไม่รอชาติหน้า เราทำเพ่ือชาตินี้ จะทำนโยบายของชาตินี้” 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/543770 
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14/10/2565  11:44 

เพื่อไทยรำลึก 14 ตุลา 49 ปี วีรชนมอบแนวคิดประชาธิปไตยถึงคนรุ่นนี ้

 
กรุงเทพฯ 14 ต.ค. – เพื่อไทยร่วมรำลึก 14 ตุลา “ชลน่าน” ชี้ผ่านมา 49 ปี วีรชนผู้กล้าส่งมอบแนวคิดประชาธิปไตย   
ฝังแน่นถึงคนรุ่นนี้ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ดร.ลิณธิภรณ์ 
วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย วางพวงมาลาร่วมรำลึกถึงวีรชนจาก
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ปราบปรามเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ประชาชนเรียกร้อง
ให้รัฐบาลปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมืองที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้ง
ข้อหาว่ากระทําการผิดกฎหมาย 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ขอคารวะและรำลึกถึงวีรชน 14 ตุลา ทุกคนด้วยจิตศรัทธา การต่อสู้ของวีรชนผู้กล้า ทั้งท่ีเป็นผู้วาย
ชนม์ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แม้ ณ วันนี้ ผ่านมา 49 ปีจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
การเมืองในประเทศไทยจะมีกลไกประชาธิปไตยที่ไม่แท้จริง เป็นประชาธิปไตยที่เป็นเพียงรูปแบบ แต่จากประสบการณ์
ของวีรชนผู้กล้าหาญในวันนั้น ได้ก่อรูปร่างสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ฝังแน่นในหัวใจประชาชน ส่งต่อสืบทอดมาถึงคน
รุ่นนี้ 

ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า ขอระลึกถึงและสดุดีทุกดวงวิญญาณของวีรชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา แม้ผ่านมาเกือบ 50 ปี แต่
การเมืองไทยวนลูปเดิม คือ ‘ยึดอำนาจ-ร่างรัฐธรรมนูญ-ผู้นำทหารตั้งพรรค-มีการเลือกตั้ง’ มาถึงจุดนี้ สังคมไทยได้
เรียนรู้มากมายจากคณะ “3 ป.” เรียนรู้ว่าผู้มีอำนาจหวงแหนอำนาจ ได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน โดยมีส่วนสนับสนุนมาจาก ส.ว. 250 คน ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน ทั้งนี้ จากหลายเหตุการณ์การต่อสู้
ทางการเมือง บทเรียนต้องไม่กลายเป็นบทลืม ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้และต้องก้าวเดินไปด้วยกัน. – สำนักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-1038041 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2565 - 12:15 น. 

ปชป. 4 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.13 เขต มั่นใจได้ สส.เพิ่ม 

 
รายงานจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าที่ผู ้สมัคร สส.4 จังงหวัด    
ชายแดภาคใต้เกือบครบ 100% เหลือเฉพาะเขต 2 จ.ยะลา อาทิ จ.นราธิวาส เขต 1 นายวัสสันต์ ดือเระ เขต 2 นายเมธี 
อรุณ เขต 3 นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ เขต 4 นายไซลี เจ๊ะหามะ และเขต 5 นายเจะอามิง โตะตาหยง 

“จ.ปัตตานี เขต 1 นายสนิท นาแว เขต 2 นายมนตรี ดอเลาะ เขต 3 ดร.ยูนัยดี วาบา เขต 4 นายนาวี หะยีดอเลลาะ   
จ.ยะลา เขต 1 นายประสิทธิชัย พงษ์สุวรรณศิริ เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง ยังเหลือเขต 2 ที่กำลังทำโพลอยู่คาดว่าในเดือน 
ต.ค.ได้ว่าที่ผู้สมัคร และ จ.สตูล เขต 1 นายซอบรี หมัดหมาน เขต 2 นายเกตชุาติ เกศา 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าในพื้นที่ 4 จังหวัด 14 เขตตนเป็นผู้ดูแล มีคนแสดงตัว     
ขอลงสมัคร สส.เขตละหลายคนซึ่งล้วนมีคุณภาพ จึงอยากในการตัดสินใจเลือก จึงต้องมีการทำโพลเพื่อให้ได้คนที่
ประชาชนต้องการให้เป็นตัวแทนประชาชนดีที่สุด มีคุณภาพ ขณะนี้ได้ตัวผู้สมัครเกือบครบ 100% แล้ว 

นายนิพนธ์กล่าวว่าตนได้ประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.ทั้ง 4 จังหวัดทั้งใหม่และเก่าไปแล้ว ให้แนวทางในการหาเสียง โดยเน้น
ให้ว่าที่ผู้สมัคร สส.เดินเข้าหาประชาชน เพื่อนำเอาผลงานของพรรคชี้แจงที่สัมฤทธิผล โดยเฉพาะนโยบายการประกัน
ราคาสินค้าเกษตรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีเครือข่ายโซเซียลกลุ่มเป้าหมายทุกหมู่บ้าน มั่นใจว่าจะได้ สส.เพิ่มขึ้น
จากปี 62 จำนวน 1 คนแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3617732 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2565 – 07:55 น. 

09.00 INDEX ภาพ ”สดใส” แพทองธาร ชินวัตร ณ เบื้องหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ #เดี่ยว 13 ตามมาด้วย #ตรูสะดวกแบบนี้ ไม่ว่าความจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายกำหนดกะทันหัน
ในระหว่าง การเยือนนนทบุรี 

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น”สัญญาณ” ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นสภาพในกาลปัจจุบัน หากแต่ส่อถึง”แนวโน้ม”ในอนาคต 

กล่าวทางด้านการเมือง สังคมสัมผัสได้ในความคึกคักอย่างยิ่งจากการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย เมื่ อประสานเข้ากับ
จังหวะก้าวที่ขยับแทบทุกวันของพรรคก้าวไกล ยิ่งน่าติดตาม 

ขณะเดียวกัน เมื่อทอดมองไปยังสภาพความเป็นจริงภายใน พรรคพลังประชารัฐก็ประจักษ์ในสภาวะที่เลือดไหลไม่ขาด
สายและอย่างไม่มีวันหยุด 

ภายในสภาวะระส่ำระสายเช่นนี้ก็ยิ่งฉายภาพแห่งความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ระหว่างพี่น้อง 3 ป.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ไม่ว่ามองจากมุมทางด้าน”การทหาร” ไม่ว่ามองจากมุมทางด้าน”การเมือง” ไม่ว่ามองจากมุมทางด้าน”การตลาด” 
สัมผัสได้เด่นชัดว่าใครเป็นฝ่าย”รุก” ใครอยู่ในลักษณะ”ตั้งรับ” 

เพียงเห็นสีหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้”คำตอบ” 

พลันที่พรรคเพื่อไทยปล่อย”ของ”ว่าด้วยว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจาก นส.แพทองธาร ชินวัตร ไปยัง นายเศรษฐา 
ทวีสิน การเปรียบเทียบก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

โดยพื้นฐานย่อมเปรียบเทียบไปยังแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างแน่นอน 

ยิ่งเมื่อนำภาพ นส.แพทองธาร ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปวางเรียงเคียงกับภาพ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยิ่งเพ่ิมความแตกต่าง 

ก่อให้เกิดความเก่าคร่ำคร่ากำลังประชันขันแข่งอยู่กับความ สดใส ยิ่งทำให้แต่ละถ้อยคำอันออกจากปาก นายอุดม      
แต้พานิช 

ยิ่งกลายเป็นความจริงอย่างชนิดจริงแท้ 

 

14



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

ฉากทัศน์ของการเลือกตั้งที่จะบังเกิดขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภา คม 2566 จึงแจ่มชัดและชัดเจนยิ่งในจินตภาพของ
ประชาชน 

การเมืองจึงปรากฏ”เส้นแบ่ง”ท่ีง่ายอย่างยิ่งต่อการเลือกของประชาชน ไม่เพียงมองผ่านรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 
กับรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 

หากมองเห็นจุดต่างของ”เผด็จการ”กับ”ประชาธิปไตย” 

มองเห็นโลกเก่าจากมือของคนยุคดึกดำบรรพ์ที่สมควรจะถดถอยอำลาจากไป กับโลกใหม่จากมือของคนรุ่นใหม่อันเปี่ยม 
ด้วยความหวังปรากฏขึ้น 

นี่คือการต่อสู้อันนำไปสู่การแบ่งยุคแบ่งสมัยอย่างสำคัญ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3617312 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2565 – 09:11 น. 

แคนดิเดตนายกฯ-กับสเปกในฝัน เก่งบริหารจัดการ-แก้ ศก. 

 
หมายเหตุ – ความเห็นจากภาคเอกชนถึงแคนดิเดตนายกฯ ที่แต่ละพรรคการเมืองทยอยเปิดรายชื่อออกมา และความ
คาดหวังถึงนายกฯคนใหม่ ที่อยากให้มุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะคาดว่าจะยังมีวิกฤตต่อเนื่อง 

 
จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ 

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

จากที่พรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้น ส่วนตัวอยากได้ผู้นำประเทศและ
ทีมงาน ที่มีศักยภาพพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปข้างหน้า หรือเติบโตอย่างมั่นคง ต้องมีองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจและทันต่อสถานการณ์โลก โดยเฉพาะการส่งออก ที่สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเทศให้ฟ้ืนคืนมาอีกครั้ง 

ชื่อแคนดิเดตนายกฯที่เป็นข่าว อย่างพรรคเพื่อไทย จะเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม
และนวัตกรรมพรรคเพ่ือไทย หัวหน้าครอบครัวเพ่ือไทย 

พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่วนพรรคสร้างอนาคตไทย จะเสนอชื่อนาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ขณะที่พรรคไทยสร้างไทยเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
หัวหน้าพรรค ไทยสร้างไทย และพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นั้นล้วนมีพื้นฐาน
ทำธุรกิจมาก่อน และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนรู้จัก ย่อมมีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกฯคนใหม่ได้ทั้งสิ้น 
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ถ้าผู้นำประเทศเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีวุฒิภาวะ ที่สาม ารถรับแรงกดดันได้ดี 
พร้อมสร้างเสถียรภาพการเมืองเข้มแข็งมากขึ้นเชื่อว่าประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนับสนุนเป็นนายกฯคนใหม่
มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ต้องรอทุกพรรคเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและนโยบายก่อนว่าตอบโจทย์
ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน 

แต่อยากฝากนายกฯคนใหม่ ต้องแก้ปัญหาและฟื้นเศรษฐกิจประเทศเป็นอันดับแรก เพราะเป็นเรื่องปากท้องประชาชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด พร้อมกระจายอำนาจสู่
ท้องถิ ่น เป็นกลไกขับเคลื ่อนพัฒนาอย่างยั ่งยืน และปฏิรูประบบราชการ ก้าวสู ่ระบบดิจิทัล ให้สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงโลก 

ปัญหาในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คือ รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ เพราะแสวงหาอำนาจและ
ผลประโยชน์เท่านั้น โดยไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนส่วนใหญ่ จึงเกิดความเสื่อมศรัทธา ความไม่น่าเชื่อถือใน
สายตาประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ จึงเป็นโจทย์ผู้นำประเทศและรัฐบาลชุดใหม่ จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร เพ่ือ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พรรคการเมืองต่างๆ ที่ทยอยเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯออกมา ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นหน้าตา ประวัติ 
ผลงาน ประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

โดยส่วนตัวแล้วอยากเห็นนายกฯคนใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจระดับนานาชาติ 
ไม่มีภาพของความขัดแย้งในสังคม พร้อมทำงานได้กับทุกกลุ่มการเมือง เท่าท่ีดูจากการเปิดตัวตอนนี้ ยังไม่ตรงสเปกนัก 

สำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรคพลังประชารัฐนั้น ผมมองว่ายังยึดติดอยู่กับความเป็นทหารมากเกินไป 
สังเกตเห็นได้ว่าคณะที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นทหาร เดิมทีอาจจะอ้างว่า เพื่อต้องการสร้างความมั่นคงของชาติในช่วงที่
บ้านเมืองเกิดปัญหาความแตกแยกในสังคม แต่ในสถานการณ์ขณะนี้บ้านเมืองสงบแล้ว จะมาอ้างปัญหาด้านความมั่นคง
เหมือนเดิมอีกไม่ได้ เพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องปากท้องของประชาชน ที่อยู่ในขั้ นวิกฤตมาก โดยที่
คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เลย ยิ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจระดับนานาชาติ แทบจะรับมือไม่ได้ 

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์จะมาเป็นนายกฯอีก สิ่งที่ควรแก้อันดับแรกเลยคือการลบภาพทหารออกให้หมด แล้วหาทีมที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด 
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ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังมีภาพด้านลบอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดล็อกกัญชา
เสรี ที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ และการเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยผูกขาดดูแล
กระทรวงคมนาคมอย่างยาวนาน จนเป็นที่ครหาของหลายฝ่าย 

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังไม่สามารถกอบกู้ความศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพรรคให้กลับมา
ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตได้ 

สำหรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย บางคนอาจจะคิดว่าเคยสร้างผลงานแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ในยุคพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล แต่เมื่อมาเป็นรองนายกฯด้านเศรษฐกิจ ยุคพรรคพลังประชารัฐเป็น
รัฐบาล กลับทำไม่ได้เหมือนเดิม เหตุนี้จึงชัดเจนว่าสมัยพรรคไทยรักไทย ผลงานต่างๆ มาจากที่ปรึกษาของนายทักษิณ 
ชินวัตรอดีตนายกฯ ดังนั้นการเป็นแคนดิเดตนายกฯครั้งนี้ ถือว่ายังไม่ถึงขั้น 

ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ก็ถือว่ายังมีผลงานไม่ชัดเจนนัก อีกทั้งเพาเวอร์ที่จะ
รวบรวมเสียงข้างมากสนับสนุนยังไม่น่าจะพอ 

สำหรับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แม้จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่สนับสนุนอยู่มาก อีกทั้งพรรคยังได้รับเงิน
บริจาคเข้ามาจำนวนมาก แต่ประสบการณ์ยังน้อย ยังต้องสั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองอีกสักระยะ ถึงจะมีโอกาส 

ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย ยังติดภาพครอบครัวชินวัตรอยู่ และยังคงมุ่งมั่นที่จะนำนายทักษิณ 
ชินวัตร กลับมาประเทศไทยให้ได้ การนำกลับมาก็ไม่ผิดอะไร ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่ภาพของตระกูล
ชินวัตร อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมาอีกครั้ง 

ดังนั้น การเสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพ่ือไทยอีกคน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่
พรรคเพื่อไทยต้องให้ความชัดเจนว่าใครจะเป็นแคนดิเดตคนที่ 1 คนที่ 2 ถ้าคนที่ 1 เป็นนายเศรษฐา ภาคเอกชนก็ให้
การตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านบริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาแล้ว อีกทั้งภาพลักษณ์
ความขัดแย้งก็ไม่มีด้วย 

ตอนนี้ที่เห็นจะสูสีกันมีอยู่ 2 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีความได้เปรียบจากเสยีง
สนับสนุนของ ส.ว. 250 เสียง กับนายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทยเท่านั้น 

 
ชัยชาญ เจริญสุข 

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
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สิ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่และนายกฯคนใหม่ในสมัยหน้านั้น ในแง่ของภาคส่งออกในปี 2566 ถือเป็นปีที่มีความ
ท้าทาย เพราะปัจจัยเสี่ยงหลายๆ อย่างยังคงอยู่ อาทิ สงครามรัสเซียกับยูเครน ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาน้ำมันยัง
ทรงตัวสูง และความกังวลเรื่องสินค้าเกษตรขาดแคลน 

ดังนั้น สิ่งที่จะฝากถึงนายกฯคนใหม่คือการเข้ามาดูแลเรื่องราคาพลังงาน ขอให้เป็นนโยบายต่อเนื่อง เพราะราคา
พลังงานเป็นต้นทุนของภาคการส่งออกทุกตัว รวมทั้งอยากให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง และพิจารณาเรื่องค่าไฟฟ้า
ผันแปร (เอฟที) ให้เหมาะสม ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าขึ้นก้าวกระโดดเหมือนในปีนี้ เนื่องจากเอกชนปรับตัวไม่ทัน 

เรื่องต่อมาที่ต้องเข้ามาดูแลคือการรักษาเสถียรภาพค่าเงิน พร้อมทั้งช่วยเหลือสภาพคล่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายเล็กและพิจารณาเรื่องการขยายตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดใหม่ อาทิ แอฟริกา 
เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่เป็นนโยบายต่อเนื่อง ไม่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนนโยบาย โดยเฉพาะ
นโยบายที่ดีอยู่แล้วก็ให้ทำอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ส่วนนโยบายใหม่ๆ ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาคการส่งออก คงเป็นเรื ่องการเร่งขยายตลาดการค้า
ระหว่างชายแดน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอีกประเด็นที่นายกฯคนใหม่ต้องเร่งเข้ามา
ผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อขยายโอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ส่งออก รวมถึงในภาคการค้าการ
ลงทุนในประเทศต่อไป 

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2566 ยังเป็นปีที่ท้าทาย และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายสถาบันเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจในปี 
2566 จะไม่เติบโตดีเหมือนปี 2565 ผลมาจากการปรับตัวของสหรัฐ ทั้งเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และยังมีความกังวล
เรื่องเงินเฟ้อในประเทศ การอ่อนค่าของค่าเงินทั่วโลก ยังเป็นผลกดดันต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า แต่มองว่าไม่ถึงขั้น
เศรษฐกิจถดถอย เป็นความท้าทายมากกว่า ซึ่งผู้ส่งออกต้องดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน และการ
พัฒนาสินค้าเพ่ือส่งออกให้ไปสู้กับตลาดโลก อย่ายึดติดกับตลาดเดิม 

ประเมินว่าจากปัจจัยลบต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2566 การส่งออกจะเติบโตอยู่ที่ 3-5% จากปี 2565 คาดว่าการส่งออกจะ
เติบโตอยู่ที่ 8-10% เนื่องจากปีนี้ได้อานิสงส์หลายอย่าง อาทิ เรื่องเงินบาทอ่อนค่า ความต้องการสินค้าเกษตรที่เพิ่มข้ึน 
ขณะที่ปี 2566 ยังต้องติดตามปัญหาที่อาจเกิดข้ึนอีก จากเดิมท่ีมีปัจจัยลบต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 
วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา 

รองประธานสภาหอการค้าไทย 
ผู้ที ่จะขึ้นมาเป็นนายกฯต้องเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจมากๆ หรือเป็นผู้นำที่ทีมเศรษฐกิจมีความสามารถ คอย
สนับสนุนและคอยดูตรงส่วนนี้ เพราะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้กำลังเข้าสู่ปัญหาใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวแต่เป็นไป
ทั่วโลก จึงต้องเข้ามาช่วยฝ่าฟันปัญหานี้ให้ได้ เพราะว่าก่อนนี้ก็สะสมปัญหาทางเศรษฐกิจมานานตั้งแต่ช่วงโควิด ดังนั้น 
หลังจากนี้จะทำอะไรก็ยากมากๆ 
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ตอนนี้แต่ละประเทศเองก็เริ่มเปิดประเทศแล้วแต่ยังคงมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเงินเฟ้อของหลายประเทศ
ที่ส่งผลให้เกิดภาพเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญท่ีสุด เพราะมีปัญหารออยู่เยอะ 

ขณะนี้หลายพรรคการเมืองกำลังเฟ้นหาตัวบุคคลที่เป็นภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯออกมา 
แต่ที่สำคัญกว่านั้น ไม่ใช่แค่หัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตนายกฯอย่างเดียว ต้องเป็นทีมที่มีความพร้อมเรื่องการดูแล
เศรษฐกิจด้วย เชื่อว่าคงจะค่อยๆ ทยอยปล่อยรายชื่อแคนดิเดตนายกฯออกมาเรื่อยๆ 

ดังนั้น เชื่อว่าประชาชนยังมีโอกาสในการตัดสินใจอยู่ และเชื่อว่าทุกพรรคคงรู้และเข้าใจดีว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญมาก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3616953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3616953


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

 

 

 
14 ต.ค. 2565 06:50 น. 

นายกฯ ป้ายแดง? 

 
น่าจะเป็นข่าวจริงไม่ใช่เฟกนิวส์ ข่าวพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มแสนสิริ เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทย 

ส่วน น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอ๊ิง) ชินวัตร ลูกสาวสุดที่รักนายห้างดูไบจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 2 

เพ่ือเพ่ิมจุดขายในศึกเลือกตั้งใหญ่ให้แน่นปั้กข้ึนอีกเท่าตัว 

นายเศรษฐา เป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ชื่อเสียงโด่งดังเบอร์ต้นๆของเมืองไทย 

ข้อสำคัญ เป็นผู้นำภาคธุรกิจเอกชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ความผิดพลาดด้านนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลนายกฯลุงตู่ อย่าง
ตรงไปตรงมา 

แนวคิดก้าวหน้าของนายเศรษฐาสอดคล้องกับนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย 

คือเน้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นเป้าหมายสำคัญ 

เน้นอุ้มคนยากจนก่อนอุ้มนายทุน 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่แหกกว้างมากขึ้นทุกที 

จุดแข็งของ...“นายเศรษฐา” คือเป็น “สินค้าใหม่ท่ีไม่เคยเปิดซิงทางการเมือง” 

การชูนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทย จึงมีความสดใหม่กว่าแคนดิเดตนายกฯ
พรรคอื่นๆ อย่างชัดเจน 

ส่วน “น.ส.แพทองธาร” เป็นสายเลือดอดีตนายกฯทักษิณโดยตรง 

“อุ๊งอ๊ิง” เป็นแม่เหล็กดูดคะแนนประชาชนที่ยังศรัทธาผลงานยุครัฐบาลทักษิณไม่เสื่อมคลาย 

เลือกพรรคเพื่อไทยได้ทั้งเศรษฐาและ “อุ๊งอ๊ิง” เป็นแคนดิเดตนายกฯแพ็กคู่ทูอินวัน 

แสดงว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยไม่เน้นการเมืองนำเศรษฐกิจ 
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แต่เน้นเศรษฐกิจนำการเมือง!! 

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดหวอลงสนามการเมือง 

เพราะกลัวเปลืองตัวและกลัวเปลืองตังค์ 

นักธุรกิจคนล่าสุดคือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ถูกตัดสิทธิห้ามเล่นการเมือง 10 ปี 

เชื่อว่า ก่อนที่ นายเศรษฐา จะตกลงโอเคเป็นแคนดิเดตนายกฯเบอร์หนึ่งพรรคเพ่ือไทย 

เขาต้องประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนมาแล้วว่า พรรคเพื่อไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล “นายเศรษฐา” จะได้ใช้ประสบ การณ์ด้านเศรษฐกิจของตัวเอง กอบกู้วิกฤติ เศรษฐกิจ
ประเทศท่ีหยำเหยอะมา 8 ปี ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 

ยังเหลือคำถามท่ีต้องค้นหาคำตอบต่อไปอีก 2 ประเด็น 

1,นายเศรษฐา ทวีสิน จะลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่? หรือจะเป็นแคนดิเดต นายกฯคนนอกอย่าง
เดียว?? 

2,พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อ แคนดิเดตนายกฯคนที่ 3 หรือไม่?? 

ถ้าเสนอชื่อครบ 3 คน แคน ดิเดตนายกฯคนที่ 3 คือใคร?? 

 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2525753 
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มีกระสุนหมด-หมดกระแส 

 

สร้างภาพกลมเกลียวกลบอาการผึ้งแตกรัง ช็อตประสานเสียงก๊วนรุ่นใหญ่ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมวอุตสาหกรรม
และ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ดับข่าวลือกลุ่มสามมิตรไม่ทิ้งพลังประชารัฐ หนีไปซบเพื่อไทย  พร้อมอยู่
เป็นนั่งร้านเชิด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นนายกฯรอบสามหลังการ
เลือกตั้ง 2 คีย์แมนยืนกรานกลุ่มสามมิตรยังภักดีพลังประชารัฐ ไม่คิดไปไหน เช่นเดียวกับ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ยืนยันลูกพรรคยังเหนียวแน่น ไม่มีใครออกจาก
พรรคพวกรุ่นเดอะพาเหรดออกโรงช่วยเร่งฟื้นความแข็งแกร่งพรรคเต็มที่  ตามสัญญาณอันตรายที่เห็นตรงหน้า ส.ส.
หลายคนจ่อทิ้งค่าย หนีไปตายดาบหน้า เพราะเรตติ้ง “บิ๊กตู่” ยังกู่ไม่กลับในหลายพื้นที่ ขืนร่วมหอลงโรง กันต่อไป 
โอกาสสอบตกมีสูง โดยเฉพาะความอึมครึมระหว่างพ่ีน้อง “ลุงตู่–ลุงป้อม” มีเรื่องให้ระหองระแหง กระทบกระเทือน
จิตใจต่อเนื่อง หมดเรื่องเก่า ก็มีเรื่องใหม่มาแทรก จะโอบกอดลูบพุง งอนง้อกันอย่างไรก็ค้านสายตาคนดูลูกพรรค
ลังเลสัมพันธภาพ 2ป.ยังเหนียวแน่นแค่ไหน วันนี้แค่แตกคอ แต่วันข้างหน้ายังไม่รู้จะแตกหักหรือไม่  ถึงกระสุนยังมี
ครบ แต่กระแสแทบไม่มีเหลือ พวกรุ่นใหญ่ รุ่นเล็กเลยตั้งท่าสละเรือเป็นทิวแถว  เลือดพลังประชารัฐตั้งท่าไหลไม่
หยุด แม้ก๊กใหญ่ “สามมิตร” ยังยืนยันล่มหัวจมท้ายกันต่อไป แต่ต้องรอดูถึงปลายทาง จะเผ่นแน่บตามรอยคนอื่นๆ
หรือไม่ 

สภาพพลังประชารัฐไม่ใช่แค่เลือดไหล แต่เลือดนอง แนวโน้มโดนบีบลดไซส์จากพรรคขนาดใหญ่เหลือแค่พรรคขนาด
กลางในการเลือกตั้งเที่ยวหน้า 

ต้องไปลุ้นตัวโก่ง กวาด ส.ส.ให้ได้มากที่สุด แล้วจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิม โดยใช้เสียง 250 ส.ว. สร้างอภินิหาร
ตั้งรัฐบาลอีกรอบ พร้อมแช่งพรรคเพ่ือไทยวืดแลนด์สไลด์ 

เส้นทางสืบทอดอำนาจ “บิ๊กตู่” หืดจับ ต้องพ่ึงพาทุกองคาพยพ เพ่ือกลับมาเป็นใหญ่  
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เอาแค่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกจากพรรคก็ยังยาก อาจจะต้องงัดโปรโมชันจูงใจ ปรับ 
ครม.โน้มน้าวกลุ่มก๊วนต่างๆให้เคียงข้างกันต่อไป 

มุ้งต่างๆสบโอกาสออกลูกขู่ ต่อรองราคากันสนุก รอดูการปรับ ครม.เป็นเงื่อนไขย้ายค่าย ถ้าไม่ได้ดั่งใจ เลือดยิ่ง
ทะลักหนักแน่ 

ไฟต์บังคับบีบ “บิ๊กตู่” ต้องทำในสิ่งไม่อยากทำ แลกความอยู่รอดพรรค ไปๆมาๆอาจต้องร่วมปรับ ครม.ตามพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ส่งชื่อนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง เสียบเก้าอ้ี รมช.มหาดไทย แทนโควตาเดิม  

เกมชิงอำนาจในค่ายพลังประชารัฐจ่อปะทุหนักอีกรอบ เพราะคงไม่นิ่งอยู่แค่ปรับ ครม. 2 เก้าอ้ี เฉพาะ รมช.เกษตร
และสหกรณ์กับรมช.แรงงาน ที่ว่างมานาน 

แต่เป้าหมายแฝงพุ่งเป้าไปที่เก้าอี้ตัวเบ้อเริ่ม รมว.มหาดไทย ของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่ถูกผูกขาด
มานานกว่า 7 ปี เป็นที่หมายตาของทีมในสังกัด “บิ๊กป้อม” อยากได้มาครอบครอง  

ยิ่งจะมีการเลือกตั้งปี 2566 ก็ต้องรีบยื้อแย่ง เร่งปฏิกิริยาจากก๊วนต่างๆรุมเขย่าให้เปลี่ยนตัว รมว.มหาดไทย เตรียม
รับการเลือกตั้งสนามใหญ่ เนื่องจากบทบาทที่ผ่านมาของ “บิ๊กป๊อก” ไม่แยแส ตอบสนองข้อเรียกร้อง ส.ส.  

ทั้งที่ตำแหน่ง มท.1 มีส่วนช่วยให้พรรคพลังประชารัฐประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้ง  

หาก “บิ๊กตู่” ไฟเขียวปรับ ครม. เกมชิงอำนาจในพรรคฝุ่นตลบแน่ เพราะดูแล้ว “น้องเล็ก” ไม่ยอมให้ใครแตะต้อง
เก้าอี้ในดวงใจ “พี่รอง” ถ้าเก้าอี้ มท.1 เปลี่ยนมือแสดงว่า “ลุงตู่” ยอมศิโรราบฝ่ายการเมืองแทรกแซง กระเทือน
เครดิต 

พล.อ.ประยุทธ์ที่มีจุดแข็ง ไม่อ่อนข้อให้นักการเมือง 

เป็นตายร้ายดีอย่างไร เก้าอี้ รมว.มหาดไทยก็ไม่หลุดจากก้น พล.อ.อนุพงษ์แน่ เพราะระยะหลังติดสอยห้อยตาม 
“บิ๊กตู่” ไปตรวจราชการทุกทริป บ่งบอกสัญญาณชัด พ่ีรองข้าใครห้ามแตะ  

หากพลังประชารัฐเลี่ยงไม่ได้ ต้องปรับ ครม.จริงๆ ก็คงปรับแค่ 2 เก้าอี้ตามโควตาตัวเองที่เว้นวรรคมานาน ดูแล้ว
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ “บิ๊กป้อม” จะรวบอำนาจปรับ ครม.ไว้ในคอนโทรลฝ่ายเดียว 

“พ่ีใหญ่-น้องเล็ก” คอยหาจังหวะชิงเหลี่ยมแย่งกันถือดุลในพรรค ถึงจะขบเหลี่ยมกันเป็นระยะๆก็ต้องบริหารจัดการ
ความขัดแย้งเป็นกรณีๆไป แม้จะแตกคอ แต่จะให้ใครแยกวงออกไปคงลำบาก  
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ยังไงก็ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเที่ยวหน้า ถึ งเส้นทางรั้งอำนาจจะหืดจับ มีกระสุน แต่
หมดกระแส ยังไงก็ต้องลากไปต่อให้ได้!!! 

ทีมข่าวการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2526283 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2565 – 09:33 น. 

สถานีคิดเลขที่ 12 : ดรักวอร์ 

 
เป็นเรื่องแปลกในสังคมไทยเรื่องหนึ่ง นั่นคือ เมื่อเกิดปัญหายาเสพติดคุกคามประชาชน ตามมาด้วยเสียงเรียกร้องให้
รัฐบาล เร่งปราบปรามยาเสพติดให้อยู่หมัด 

ก็มักจะต่อด้วยการเปรียบเทียบผลงานในการปราบปรามยาเสพติด โดยย้อนไปในยุครัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร 

เอามาเทียบกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนจะนำมาสู่บทสรุป ให้เร่งปราบยาบ้าเหมือนยุคทักษิณ 

สงครามยาเสพติดในยุครัฐบาลทักษิณ เกิดขึ้นเมื่อปี 2546 โดยทักษิณเปิดไฟเขียวให้ใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟัน 
จัดการยาเสพติดให้เหี้ยน จัดการพ่อค้ายาบ้าให้หมดไป ลงเอยมีคนตายไปกว่า 2 พันราย 

นำมาสู่การวิจารณ์รัฐบาลทักษิณอย่างหนักว่า ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เสียงคัดค้านต่อต้านสงครามยาบ้ายุคทักษิณนั้น มุ่งไปยังประเด็นที่ว่า มีคนตายมากมาย แล้วตำรวจชี้ว่าเป็นพ่อค้ายาเสพ
ติด โดยที่ไม่ผ่านการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม 

เพราะตำรวจจะอ้างว่า เป็นการฆ่าตัดตอน ฆ่ากันเองในหมู่นักค้ายา เพ่ือคัตเอาต์ไม่ให้ตำรวจสาวมาถึง 

แต่คล้ายกับเป็นกระบวนการศาลเตี้ย ที่ไม่มีบรรทัดฐาน 

อีกท้ังมีการร้องเรียนว่า เหยื่อฆ่าตัดตอนส่วนหนึ่ง โดนมั่วจับเข้าบัญชีดำ ทั้งท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด แต่
กลายเป็นเหยื่อม่ัวในสงครามดังกล่าว 

เหล่านี้คือจุดอ่อนของสงครามยาเสพติด ที่มีการนำมาขยายเพื่อเรียกร้องให้มี การสอบสวนความผิดพลาด และรัฐบาล
ต่อๆ มาไม่ควรทำอีก 

ในช่วงสงครามยาเสพติดปี 2546 นั้น ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง ป่าวประณามมาตรการเด็ดขาดกันมาก 

แต่สำหรับชนชั้นล่างแล้ว มากด้วยเสียงชื่นชม เพราะทำให้ลูกหลานเยาวชนปลอดพ้นยาเสพติดได้ 
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จากที่เคยมีขายทุกซอกซอย หาง่ายยิ่งกว่าขนม วัยรุ่นในชุมชน ในหมู่บ้านต่างๆ เข้าถึงยาบ้ากันถ้วนหน้า บ้างก็เสพ บ้าง
ก็เป็นเด็กเดินยา 

สงครามยาเสพติดยุคทักษิณ ด้านหนึ่งถูกวิจารณ์หนัก ในด้านการใช้อำนาจรัฐรุนแรง ละเมิดกฎหมาย 

แต่อีกด้าน สงครามยาเสพติด ทำให้คนจำนวนไม่น้อยพอใจ รู้สึกว่าเห็นผลทันตา 

แม้แต่ปัญญาชนที่ทำงานคลุกคลีในชุมชน ในชนบท ยังยอมรับว่า คดีอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนั้น จะเน้นเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมากไปคงไม่ได้ ต่างจากคดีทางความคิดอุดมการณ์ที่ต้องยืนยันต่อต้านการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ 

ที่แน่ๆ หลังจากนั้น ยาบ้ากลายเป็นของหายาก ราคาพุ่งไปถึงเม็ดละ 400 บาท แต่พอเปลี่ยนยุคการเมือง ไม่มีใครใช้
ความรุนแรงปราบยาบ้าอีก ราคาก็ลดลง ตามปริมาณที่กลับมาเพ่ิมข้ึน จนยุคนี้ราคาเหลือ 4 เม็ดร้อยบาท 

หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ 37 ศพหนองบัวลำภู โยงถึงการเสพยาและอาวุธปืน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเรียกประชุมเร่งระดมปราบยาเสพติดและควบคุมอาวุธปืน ท่ามกลางกระแสสังคมที่
กดดันหนัก และเรียกหามาตรการยุคทักษิณ 

แน่นอนว่ารัฐบาลนี้ยากจะเดินตามแนวทักษิณ เพราะไปกล่าวหาอะไรไว้มาก 

แต่จะหยุดกระแสทักษิณปราบยาบ้าได้ ก็ต้องทำให้การหยุดยาและปืนสำเร็จอย่างเป็นจริงในเร็ววัน ให้ชาวบ้านเห็นผล
ทันตา 

สุริวงค์ เอ้ือปฏิภาน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_3616978 
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วันที่ 14 ตุลาคม 2565 - 10:37 น. 

รำลึกตุลาประชาธิปไตย : สุรชาติ บำรุงสุข 

 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 คือ จุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ประชาธิปไตยของ
ไทย ปีนี้จึงเป็นระยะเวลาที่ความพยายามในการสร้างระบอบประชาธิปไตยเดินทางมาเป็นระยะถึง 90 ปี … เป็น 90 ปีที่
ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานไปกับความผันผวนที่ไม่เคยสิ้นสุดในการเมืองไทย โดยเฉพาะความผันผวนที่เกิดจากการ
รัฐประหารของผู้นำทหารฝ่ายขวา 

ในการเดินทางเช่นนี้ ฝ่ายประชาธิปไตยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมือง ซึ่งแม้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราว
ของเหตุการณ์ในอดีต แต่กระนั้นก็ปฎิเสธถึงนัยของเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้กับสังคมไทยในยุค
ปัจจุบันไม่ได้ 

ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2565 จะเป็นวาระครบรอบ “49 ปี” เหตุการณ์การลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 14 
ตุลาคม 2516 … “46 ปี” การปราบปรามทางการเมืองครั้งใหญ่ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 … “30 ปี” การลุกขึ้นสู้เพ่ือ
เรียกร้องประชาธิปไตยอีกครั้งในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2535 … “22 ปี” การต่อสู้ของ “คนเสื้อแดง” ในปี 2553 ที่
แม้ไปผูกโยงกับนักการเมืองบางคน แต่อย่างน้อย “ขบวนคนเสื้อแดง” เป็นภาพสะท้อนถึง “การเมืองของชนชั้นล่างจาก
ชนบท” ที่มาพร้อมกับข้อเรียกร้องในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่ งทั้งหมดนี้
คือ 5 เหตุการณ์ใหญ่สำหรับจัด “นิทรรศการประชาธิปไตย” ที่มีในแต่ละปี 

แต่ถ้าสมมติฝ่ายอนุรักษนิยมขวาจัดสายนิยมรัฐประหาร อยากจะจัดงานเฉลิมฉลองการยึดอำนาจในไทยแล้ว พวกเขา
อาจจะต้องทำงานอย่างหนัก เนื่องจาก “นิทรรศการการรัฐประหาร” ในสังคมการเมืองไทยจะต้ องจัดอย่างต่อเนื่อง 
เพราะการยึดอำนาจเกิดข้ึนหลายครั้ง 

หากเราลองนับจำนวนรวมของการรัฐประหารไทยแล้ว เราอาจจะตกใจที่พบว่า สังคมการเมืองไทยมี “รัฐประหารที่
สำเร็จ” เป็นจำนวนมากถึง 13 ครั้งอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังมีรัฐประหารที่ล้มเหลว ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “กบฏ” อีกราว 
10 ครั้ง จนทำให้รัฐประหารกลายเป็น “ซิกเนเจอร์” ในทางการเมืองของสังคมไทยไปแล้ว แม้ในปี 2565 สังคมไทยก็
ยังคงวนเวียนอยู่กับ “ข่าวลือรัฐประหาร” ขณะที่ข่าวชุดนี้ในปัจจุบันได้หายไปจากการเมืองในเพื ่อนบ้านอย่าง
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แล้ว จะเหลืออยู่ก็แต่เพียงรัฐประหารและความรุนแรงในเมียนมาท่ียังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด 
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สิ่งเหล่านี้เป็นคำเตือนว่า 90 ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว สังคมการเมืองไทยยังเสมือนเราเดินวนเวียนอยู่ใน 
“เขาวงกตแห่งการรัฐประหาร” และยังหาทางออกไม่ได้ ซึ่งหากนับรวมรัฐประหารสำเร็จและล้มเหลวทั้งหมดแล้ว ไทย
จะมีรัฐประหาร 23 ครั้งในช่วง 90 ปี หรือเกิดรัฐประหาร 1 ครั้งทุก 3.9 ปี … ส่วนรัฐประหารที่สำเร็จ 13 ครั้งในรอบ 
90 ปี หรือมีรัฐประหารสำเร็จ 1 ครั้งทุก 6.9 ปี 

ในอีกด้านของช่วงเวลา 90 ปี กองทัพก็พ่ายแพ้การลุกขึ้นสู้ของประชาชนถึง 2 ครั้ง ซึ่งเราอาจจะเรียกด้วยภาษาทาง
รัฐศาสตร์ว่าเกิด “กรุงเทพสปริง” ในปี 2516 และ 2535 แม้จะต้องยอมรับว่า ฤดูใบไม้ผลิทางการเมืองที่กรุงเทพไม่
ยั่งยืน หรือชัยชนะจากการลุกข้ึนของประชาชนคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 1 ครั้งทุก 45 ปี … แม้จะเป็นอัตราเฉลี่ยที่ชวนหดหู่ใจ
ในทางการเมือง แต่ก็มีวันเวลาที่ประชาชนชนะ ไม่ใช่มีแต่ทหารชนะด้วยรัฐประหาร 

ฤดูใบไม้ผลิทางการเมืองหรือ “โพลิติคอลสปริง” ครั้งแรกในปี 2516 มีอายุเพียง 3 ปี และตามมาด้วยการปราบปราม
ทางการเมืองครั้งใหญ่ในปี 2519 แต่ก็ตามมาด้วยการขยายตัวของสงครามคอมมิวนิสต์ในไทย จนสุดท้าย สงคราม
กลายเป็น “ปัจจัยบังคับด้านกลับ” ให้ชนชั้นนำ ผู้นำทหารสายเหยี่ยว และกลุ่มการเมืองปีกขวาจัดต้องยอมรับการเมือง
แบบประชาธิปไตย และไม่ตั้งตนเป็น “ศัตรูประชาธิปไตย” อย่างโจ่งแจ้ง 

ความสูญเสียในปี 2519 จึงไม่ใช่ “ความสูญเปล่าทางการเมือง” แต่อย่างใด เพราะสุดท้ายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นกลับนำไปสู่
การปรับตัวทางการเมืองชุดใหญ่ คือ เกิดความพยายามที่จะปรับยุทธศาสตร์การเมือง -การทหาร เพื่อยุติสงคราม
คอมมิวนิสต์ภายใน และยอมรับว่าประชาธิปไตยไม่ได้เป็น “ภัยคุกคาม” ต่อผลประโยชน์ของฝ่ายอนุรักษนิยมเช่นใน
อดีต ปีกขวาโดยเฉพาะชนชั้นนำและผู้นำทหารยอมรับว่า ระบอบรัฐประหารคือ เส้นทางของการ “สิ้นชาติ” และ
ระบอบประชาธิปไตยจะช่วย “รักษาชาติ” ไม่ให้ไทยกลายเป็น “โดมิโนตัวที่ 4” เช่นที่เห็นถึงการล่มสลายของรัฐฝ่าย
ขวาในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา มาแล้วในปี 2518 

ฤดูใบไม้ผลิครั้งที่ 2 ทำท่าจะยืนยาว เพราะได้กระแสโลกาภิวัตน์จากภายนอกเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุน หรือเป็น
ช่วงเวลาที่กระแส “ประชาธิปไตยคลื่นลูกที่สาม” ตามทฤษฎีทางรัฐศาสตร์พัดไปทุกมุมโลก รวมทั้งพัดเข้าสู่สังคมไทย
ด้วย ความฝันใหญ่หลังการมาของฤดูใบไม้ผลิในปี 2535 คือ รัฐประหาร 2534 น่าจะเป็น “รัฐประหารไทยครั้งสุดท้าย” 
แต่แล้วกระแสลมประชาธิปไตยพัดอยู่เพียง 14 ปี ลมรัฐประหารก็พัดหวนกลับมาสู่การเมืองไทยอีกครั้งในปี 2549 และ
ยังมาซ้ำอีกครั้งในปี 2557 … ไม่น่าเชื่อว่า เรามีรัฐประหารถึง 2 ครั้งในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี และในช่วงเวลาของสอง
รัฐประหารนี้ มีการปราบปรามใหญ่ทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพในปี 2553 ซึ่งเป็นความรุนแรงชุดใหญ่ของ
การเมืองยุคปัจจุบัน 

วันนี้อาจ “ไม่มีเงื่อนไขสงครามใหญ่” ฝ่ายขวาจัดจึงไม่กลัวภัยคุกคามของสงคราม และดำเนินการทางการเมื องโดยไม่
ต้องคิดถึงผลด้านกลับ เช่น การปราบปรามคนรุ่นใหม่ที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น 
ความพยายามเหนี่ยวรั้งกระแสประชาธิปไตยด้วยวิธีการต่างๆนานา โดยเฉพาะการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย เพื่อสร้าง “ระบอบกึ่งประชาธิปไตย” และใช้การแต่งตั้ง “ผู้ตรวจสอบ” ขององค์กรอิสระเพื่อให้ผู้นำ
ทหารอยู่ในอำนาจได้ต่อเนื่องอย่างยาวนานในการเมืองไทย 
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แต่กระนั้น การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังคงดำเนินต่อไป และในเดือน “ตุลาประชาธิปไตย” เช่นนี้ช่วยเตือนใจว่า เรา
เคยมีฤดูใบไม้ผลิที่กรุงเทพ 2 ครั้งแล้ว และเฝ้ารอว่าฤดูใบไม้ผลิครั้งที่สามของไทยจะมาเมื่อไหร่ … แม้จะมีบางคนหลับ
ฝันดีถึงรัฐประหารครั้งที่ 14 แต่การต่อต้านรัฐบาลทหารในเมียนน่าจะมาเป็น “มรณานุสติ” อย่างดีให้แก่นักรัฐประหาร
ไทย ! 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3617511 
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